

# HƯNG HÀ Xây vững hạt nhân chính trị ở cơ sở

Thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Hưng Hà luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.



Cơ sở may túi xuất khẩu Bảo Minh (thôn Vân Đài, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà) hiện đang tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Chi bộ thôn Nhuệ, xã Chí Hòa hiện có 39 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, xây dựng thôn trở thành một trong những thôn đi đầu trong mọi phong trào như: lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, với diện tích trồng cây vụ đông đạt 50% diện tích đất nông nghiệp với các giống bí đao, ngô, đậu đỗ, khoai tây, khoai lang trồng thâm canh cho thu nhập bình quân từ 80 - 100 triệu đồng/ha; lãnh đạo nhân dân xây dựng trên 2km đường giao thông, 0,5km cống thoát nước; 1,5km kênh mương các loại, tổng kinh phí huy động từ nhân dân trên 1 tỷ đồng góp phần cùng toàn xã về đích nông thôn mới năm 2014. Toàn thôn có 777 đồng hồ đạt đồng hồ văn hóa, hàng năm có trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, từ năm 2012 đến năm 2016 thôn đều đạt thôn văn hóa cấp huyện... Đạt được kết quả trên, theo ông Phạm Văn Thu, Bí thư Chi bộ là do Chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, từ đó phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Hàng tháng, Chi bộ đều duy trì đều đặn chế

độ sinh hoạt theo quy định, gắn sinh hoạt đảng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế, quản lý xã hội. Mỗi đảng viên đều được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, hàng năm 100% đảng viên được phân công công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, hầu hết các nhiệm vụ của thôn

đều được triển khai thực hiện tốt. 5 năm liền (2012 - 2016), Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Cùng với Chi bộ thôn Nhuệ, giai đoạn 2012 - 2016, Đảng bộ huyện Hưng Hà có 127 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (chiếm 25,4% số chi bộ trong Đảng bộ huyện). Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy



Nông dân thôn Việt Yên 3, xã Diệp Nông (Hưng Hà) trồng cây màu trên vùng chuyển đổi.

cho biết: Đạt được kết quả đó là do cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; kịp thời ban hành các văn bản để cụ thể hóa và chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Các cấp ủy, tổ chức đảng duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo của tỉnh, huyện. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt bình quân trên 90%. Nhiều chi bộ đã đổi mới chương trình, nội dung, quy trình tổ chức sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; mở rộng dân chủ, nhất là trong thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên; luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, để cao tinh thần phê bình và phê bình, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm, để ra giải pháp khắc phục có hiệu quả và đấu tranh chống tham nhũng, các biểu hiện tiêu cực khác. Trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ đã lồng ghép chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã giúp cán bộ, đảng viên tự giác chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của chi bộ; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Hưng Hà tiếp tục tập trung lãnh đạo để các chi bộ vững nền nếp, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng nâng cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc Đảng, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự là một diễn đàn dân chủ, sinh động, hiệu quả, thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo và sức sống của Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

# Công đoàn với công tác khuyến học, khuyến tài

Sự quan tâm của các cấp công đoàn trong công tác khuyến học, khuyến tài những năm qua đã tạo động lực để các em - nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt kết quả cao trong học tập.

Đã thành thông lệ, cứ chuẩn bị bước vào năm học mới, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư lại tổ chức gặp mặt, biểu dương con em cán bộ, công nhân viên chức đạt thành tích cao trong học tập và học sinh vượt khó học giỏi. Chuẩn bị bước vào năm học 2017 - 2018, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức trao quà cho 143 học sinh đạt thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố trong năm học 2016 - 2017. Bà Đặng Thị Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư cho biết: Công tác khuyến học, khuyến tài tại huyện Vũ Thư ngày càng lan rộng tới khắp các công đoàn cơ sở. Hàng năm, các cấp công đoàn trong huyện đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho con em cán bộ, công nhân viên chức từ lứa tuổi mẫu giáo, nhà trẻ đến học sinh phổ thông các cấp; các cấp công đoàn cũng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức động viên, khen thưởng giúp các cháu có một sân chơi thật sự vui vẻ và bổ ích. Trong năm học 2016 - 2017, huyện Vũ Thư có 93 công đoàn cơ sở tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên cho trên 3.000 học sinh đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền gần 350 triệu đồng. Tiêu biểu như Công đoàn Huyện ủy, Công đoàn Công ty TNHH Ivory Việt Nam, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện... Một số công đoàn cơ sở còn tổ chức cho các cháu đi tham quan, du lịch, lễ hội. Sự quan tâm thường xuyên

là nguồn động viên khích lệ đối với các em trước khi bước vào năm học mới. Em Trần Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 10A4, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 chia sẻ: Năm nay cháu rất vui vì được Liên đoàn Lao động huyện trao quà cho cháu và nhiều bạn học sinh đạt học sinh giỏi. Phần thưởng tuy không lớn nhưng là nguồn động viên khích lệ để cháu cố gắng học tập đạt kết quả cao hơn nữa trong năm học tới.

Với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, việc thường xuyên tổ chức gặp mặt, biểu dương con em cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp là cơ sở để số lượng học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2016 - 2017, số học sinh là con em đoàn viên thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đạt giải quốc gia so với năm học 2015 - 2016 tăng thêm 5 em; một số em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh đã vươn lên đạt học sinh giỏi quốc gia năm học vừa qua. Nhiều em học sinh đạt giải có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố, mẹ mất sớm nhưng đã vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Những năm qua, cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo cho đời sống người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xem công tác này là một trong những nhiệm

vụ trọng tâm góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, chuyên môn chăm lo công tác giáo dục, đào tạo. Theo báo cáo của các đơn vị công đoàn trong tỉnh, mỗi năm có từ 90 - 95% công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, hội khuyến học tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cho các cháu học sinh là con cán bộ, công nhân viên chức vượt khó học giỏi với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Đến đầu tháng 8 đã có 735 công đoàn cơ sở và 10 công đoàn ngành, huyện báo cáo kế hoạch và tổ chức gặp mặt cho 20.398 học sinh được khen thưởng với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng. Nhiều đơn vị tổ chức cho các cháu đi tham quan, nghỉ mát để động viên các cháu trước khi bước vào năm học mới. Ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định công tác khuyến học, khuyến tài ở tỉnh ta đã phát triển đến từng khu dân cư; phong trào xây dựng đồng họ khuyến học, gia đình hiếu học từng bước phát triển sâu rộng và thường xuyên được củng cố, duy trì. Các xã, phường, thị trấn đã xây dựng được trung tâm học tập cộng đồng. Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác khuyến học. Trong hệ thống công đoàn, công đoàn các cấp đã phát huy được vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG



Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trao quà cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

# VŨ THƯ Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết

Là địa bàn của ngõ của tỉnh, có nhiều đầu mối giao thương, nhiều người dân đi lao động, buôn bán, học tập ở tỉnh ngoài, vì vậy, Ban Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân huyện Vũ Thư rất chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo bác sĩ Đỗ Thiện Khuyển, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện: Ngay từ đầu năm, ngành Y tế huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và triển khai tới tất cả các ngành thành viên, các xã, thị trấn. Đầu tháng 6/2017, Vũ Thư là huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức lễ phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, huy động sự tham gia vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện. Trung tâm Y tế huyện cũng chỉ đạo các trạm y tế chủ trọng công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh mùa hè, đồng thời tăng cường truyền thông nhắc nhở người dân không chủ quan, lơ là mà chủ động vào cuộc, phối hợp cùng với các ngành chức năng

tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trong nước, trong tỉnh diễn biến phức tạp. Vũ Thư tuy không phải là điểm nóng, song trên địa bàn huyện cũng đã có trên 50 ca sốt xuất huyết lâm sàng, có 7 ca dương tính và xuất hiện ổ dịch tự phát, cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc, giảm tử vong do sốt xuất huyết, không chế không để dịch lớn xảy ra, Ban Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo, phối hợp vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tăng cường truyền thông và các biện pháp về chuyên môn kỹ thuật. Không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh, tại buổi triển khai kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đồng chí Phạm

Đông Thụy, Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu tất cả các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện phải vào cuộc tích cực cùng ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách các xã, trực tiếp phụ trách, sát sao công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết; giao chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý.

Thực hiện phương châm không có muỗi, không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết, ngày 19/8, Ban Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đã tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết đợt 2 trên phạm vi toàn huyện, huy động sự tham gia của 100% gia đình, thôn, xóm, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học. Không chỉ vệ sinh môi trường, các hoạt động truyền thông bằng nhiều

hình thức như tuyên truyền tại các cuộc họp của các hội đoàn thể, học sinh các trường học, tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, khẩu hiệu, băng rôn, xe cổ động, đài truyền thanh... cũng được đẩy mạnh. Xuân Hòa là một trong những xã xa trung tâm huyện, y sĩ Đỗ Thị Trinh, Trưởng trạm Y tế xã cho biết: Sốt xuất huyết là dịch bệnh lây truyền qua muỗi vằn, vì vậy cán bộ Trạm Y tế xã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh trong khuôn viên gia đình, ngõ xóm; thực hiện ngủ màn tránh muỗi đốt, lật úp dụng cụ chứa nước không cho muỗi đẻ trứng, đây nấp và thả cá vào bể chứa nước mưa để diệt bọ gậy... Do tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa số bà con trong xã đã hiểu và chủ động thực hiện khá nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Vì vậy, đến nay trên địa bàn xã

không có dịch bệnh, chưa xuất hiện trường hợp người mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, chia sẻ với chúng tôi, y sĩ Đỗ Thị Trinh cũng không khỏi lo lắng khi tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp. Vì vậy, Trạm Y tế xã không chủ quan mà tiếp tục tăng cường truyền thông mạnh hơn về cơ chế lây truyền, đặc biệt nhắc nhở những người thường đi lao động, học tập ở những vùng có nhiều người mắc sốt xuất huyết chú trọng thực hiện các biện pháp phòng dịch,

tránh để lây truyền bệnh cho chính mình và phòng, chống lây truyền dịch bệnh về cho người thân trong gia đình.

Đồng chí Phạm Công Diệm, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân huyện Vũ Thư khẳng định: Vũ Thư luôn quan tâm, chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, sốt xuất huyết nói riêng. Tuy nhiên, vẫn còn cơ quan, đơn vị và người dân còn

tư tưởng chủ quan, coi việc phòng, chống dịch bệnh là của ngành Y tế. Vì vậy, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cần tiếp tục được đẩy mạnh. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức, chủ động cùng các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình mà còn thực hiện trách nhiệm xã hội, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

HÀ DƯƠNG



Hướng dẫn học sinh thực hiện nếp sống vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh.